

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-HĐND

Bảo Lạc, ngày 03 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 6**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XIX, kỳ họp thứ 6 tán thành với nội dung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, các giải pháp đã nêu trong báo cáo và ý kiến đóng góp của đại biểu tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp những khó khăn, thách thức nhất định, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2018 đạt chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện chỉ tiêu di dời gia súc ra khỏi gầm sàn vượt kế hoạch năm 2018. Chỉ đạo thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, các chương trình dự án tiếp tục được triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác phòng chống dịch, vệ sinh ATTP, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng các Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về

y tế xã tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được triển khai ở các bậc học; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên; An ninh - Quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia được được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc tiếp tục ổn định.

II. NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2018

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Phần đầu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, cần tiếp tục thực hiện những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực đề ra trong Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 như sau: Điều chỉnh độ che phủ rừng từ 49,4% lên 49,6%; Giảm tỷ suất sinh: từ 0,4‰ xuống 0,2‰; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi từ 19,8% xuống còn 19,3% (giảm 0,5%).

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tích cực khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế, phát huy cao nhất nội lực của các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc. Triển khai kịp thời các nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tỉnh giao của cuối năm 2017 và năm 2018. Triển khai tích cực các nhiệm vụ, tạo triển biến rõ nét các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt hơn hiệu quả hơn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo kế hoạch đề ra.

2. Tập trung rà soát chỉ đạo tích cực hơn, quyết liệt hơn các nhiệm vụ mục tiêu đạt còn thấp và các mục tiêu có nguy cơ không đạt như thu ngân sách trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư phát triển, chú trọng giải ngân vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, triển khai kịp thời kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để bổ sung vào nguồn ngân sách trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả về kêu gọi đầu tư, xúc tiến đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách, phần đầu đạt hoàn thành kế hoạch năm 2018. Khuyến khích các loại hình thương mại dịch vụ góp phần tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Xây dựng đề án và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển du lịch của huyện giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn 2025.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trước hết tập trung rà soát sắp xếp cơ cấu bên trong của từng tổ chức, bộ máy các phòng ban,

ngành đoàn thể theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng cho được phong cách lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng chính đồn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy dân chủ thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phát huy vai trò của trung tâm giao dịch một cửa cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã. Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc đánh giá cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

4. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội theo Nghị quyết lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện 6 tháng cuối năm, quan tâm và chỉ đạo tốt các chính sách của nhà nước đảm bảo an sinh xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các nhà văn hóa thôn bản theo kế hoạch năm 2018. Chỉ đạo và đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trạm y tế đạt các tiêu chí quốc gia về y tế và chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học 2018 – 2019. Chỉ đạo và phối hợp tốt quy chế phối hợp giữa Ban thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy Trường cao đẳng than khoáng sản Quảng Ninh thuộc tập Đoàn than khoáng sản Việt Nam về thời thiệu việc làm và tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện giai đoạn 2018 – 2020.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Huyện ủy về nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2018. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người, vùng đồng bào theo đạo tin lành và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về Quốc phòng – An ninh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác đối ngoại của Đảng, chính quyền, các ngành và đối ngoại nhân dân xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển.

6. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, giải quyết kịp thời những tồn tại, yếu kém ở cơ sở. Chỉ đạo các ngành chuyên môn được phân công phụ trách xã thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, báo cáo, phản ánh, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra. Duy trì chế độ thông tin hai chiều, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của quy chế làm việc.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XIX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH

Công Văn Hưu